

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Thanh Ba báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2016

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Ba và làm việc với UBND huyện Thanh Ba về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 của huyện. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Ba, lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc UBND huyện Thanh Ba. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Công ty CP Xi măng Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 của huyện; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng còn lại của năm 2016, một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã kết luận một số nội dung như sau:

1. Về đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của huyện Thanh Ba:

- UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Ba trong thời gian qua đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chín tháng đầu năm 2016, huyện Thanh Ba đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, thể hiện qua các kết quả chỉ tiêu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, cụ thể: Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất tăng cao, nhân rộng thành công mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, diện tích ngày càng được mở rộng; các sản phẩm công nghiệp được duy trì sản xuất, sản lượng tăng hơn so với cùng kỳ; thu ngân sách 9 tháng tăng 38,3% so với dự toán, là một trong những địa phương đạt kết quả cao nhất trong cả tỉnh; các lĩnh vực y tế, văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt lĩnh vực giáo dục có sự chuyển biến mạnh mẽ; công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện, dự kiến cuối năm cả huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM; đã thu hút được một số nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện; tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Tuy nhiên bên cạnh đó huyện vẫn còn một số hạn chế: Thanh Ba vẫn là huyện nghèo, cơ sở hạ tầng, vật chất, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn; huyện

chưa khai thác hết được các tiềm năng lợi thế; các sản phẩm, cây, con chủ lực, có lợi thế cạnh tranh còn hạn chế; năng suất sản lượng một số sản phẩm vẫn thấp hơn các địa phương khác; công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, công tác xây dựng đảng vẫn còn một số hạn chế.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Ba cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung khai thác các thế mạnh của huyện, nhất là về sản xuất lúa chất lượng cao; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, tuy nhiên phải đảm bảo các quy định về môi trường; quan tâm đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân; quan tâm đến công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Đối với một số đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Thanh Ba:

- Yêu cầu UBND huyện Thanh Ba khẩn trương triển khai công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất đối với các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất của Công ty CP Xi măng Phú Thọ theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/6/2016; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để giải quyết.

- Đối với đề nghị điều chỉnh bổ sung Dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 314 đoạn Thanh Ba – Hương Xạ: Đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh bổ sung dự án đối với tuyến tỉnh lộ 314 qua địa bàn xã Thanh Vân, Hanh Cù để đảm bảo giao thông thuận tiện cho nhân dân; giao Sở Giao thông vận tải lập điều chỉnh dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị huyện: Việc xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện là cần thiết để đảm bảo các hoạt động của Huyện ủy, UBND huyện. Trên cơ sở rà soát lại tổng mức đầu tư và các hạng mục của dự án (do UBND huyện Thanh Ba làm chủ đầu tư), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đề xuất với UBND tỉnh mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách tỉnh.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình đường nội thị thị trấn Thanh Ba dài 1,2km: Giao Sở Giao thông vận tải rà soát, cân đối nguồn vốn từ nguồn kinh phí bảo trì thường xuyên đường tỉnh để xem xét hỗ trợ một phần kinh phí; giao Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Thanh Ba làm việc với các đơn vị cung ứng xi măng, nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc ứng trước xi măng để triển khai thực hiện công trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải tại xã Đỗ Sơn: Đồng ý về chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải (nhà phơi rác); giao UBND huyện Thanh Ba xây dựng văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với dự án đoạn II tuyến cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến đường tỉnh 314 đi xí nghiệp Z121: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND

huyện Thanh Ba, nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

- Đối với đề nghị bổ sung quy định tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách từ tiền đấu giá đất và tài sản trên đất do Nhà nước quản lý (trường học, trạm y tế...) nhằm tăng thu ngân sách địa phương: Giao UBND huyện Thanh Ba xây dựng phương án đấu giá đất và tài sản trên đất đối với các trụ sở do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu UBND huyện Thanh Ba thực hiện việc giao vốn nông thôn mới đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, rau an toàn, cánh đồng lớn..., góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thanh Ba ngày 12/9/2016, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh